
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา    
สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที ่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  

5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ณัชพล  สงัวร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
7 พ.จ.อ.ไพบูลย์  นามโน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสามขา ไพบูลย์  นามโน  
8 นายนารินทร์  สาสนาม ผู้อ านวยการกองชา่งเทศบาลต าบลสามขา นารินทร์  สาสนาม  
9 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  
 
 
เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณ

เรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์
ประชุมจึ งน า เรี ยนประธานสภาเทศบาล และประธาน เปิดประชุม            
เวลา 09.10 น.  
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นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้       
มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามญั (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
ในวันนี้ ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- แจ้งเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ าท่วมฉับพลัน จากพายุเตี้ยนหมู่ 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง รวมถึงในพ้ืนที่ต าบลสามขาของเรา ซึ่งจะเห็นว่า
ปริมาณน้ าแม่น้ ามูลมีระดับเพ่ิมสูงขึ้น และไหลเข้ามาสู่พ้ืนที่การเกษตรของพ่ีน้อง
ประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วนแล้ว (35 ไร่) ขอให้แจ้งพ่ีน้องประชาชนได้เตรียม
รับมือกับสถานการณ์ฯ ดังกล่าวด้วย เรื่องแจ้งให้ทราบมีเพียงเท่านี้ เชิญคณะผู้บริหาร  

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 
1. ขอแจ้งเกี่ยวกับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ ปี 2563 เทศบาล
ต าบลสามขา ได้ 86.93 คะแนน 
2. ข้อมูลรายได้ของเทศบาลต าบลสามขา ปี 2563 (ส าเนาเอกสารให้ทุกท่านแล้ว)     
จึงจะขอแจ้งเป็นตัวเลขกลมๆ สรุปดังนี้ (รายได้ 0.97 ประมาณ 970,000 บาท/รัฐ
จัดสรร 14.30 ล้านบาท/อุดหนุน 30.50 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 45.77 ล้าน
บาท) 
3. ตามที่เทศบาลต าบลสามขา ได้จ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 
ราย (งบจัดสรร พอช.) ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาฯ ดังกล่าว ทาง พอช.ก็ได้ท าหนังสือสอบถาม
มายังเทศบาลในการประสงค์จะจ้างงานต่อหรือไม่นั้น ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า     
ไม่สามารถจะจ้างต่อได้ เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด อีกทั้งลักษณะการปฏิบัติการก็
คล้าย/ตรงงาน อสม. และจะได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามารับทราบต่อไป  
4. จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจ า จ.ร้อยเอ็ด       
(ได้มอบหมายให้นิติกรเข้าประชุมแทน) เมื่อวันที่ 23 ที่ผ่านมาโดยผลการพิจารณาขอ
อนุญาตดูดทราย ทั้งหมด 8 ราย ได้รับการพิจารณา 7 ราย ซึ่งในส่วนของต าบลสามขา 
(หจก.จั่วเซ้ง ม.1/นางเต็มศิริ ศิริวัฒน์ ม.2) 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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 - ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น             
ได้ประชุมในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลสามขา เพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564   

 - ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

 - ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ 
(สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูลรายงาน
การประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา          
สมัยสามญั (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 11 เสียง 
และ งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
1. เรื่องแนวเขตต าบลสามขา และต าบลท่าหาดยาว (เสนอโดย นางทัศนา ทรมีฤทธิ์) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 

- วาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอเพ่ือให้ผู้บริหารได้น า
เรียนต่อท่ีประชุมต่อไป เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่อง เรื่องแนวเขตต าบลสามขา หรือการแบ่งเขตต าบล    
สามขา กับต าบลท่าหาดยาว ไม่ทราบว่ามีการก าหนดจุด/แบ่งแนวเขตอย่างไร จึงขอน า
เรียนสอบถามท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ค่ะ 

- ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุม เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ
ข้อสอบถามเกี่ยวกับการแบ่งเขตเขตของต าบลสามขา กับต าบลท่าหาดยาว นั้น จะเห็น
ว่าเป็นเรื่องที่ได้มีการหารือกันมาตลอดถึงแม้ว่าต าบลสามขาของเรา จะยกฐานะเป็น
เทศบาลต าบลแล้วก็ตาม ความชัดเจนในเรื่องนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการแบ่งเขต
ของพ่ีน้อง ม.6 บางส่วนต้องไปขั้นกับพ้ืนที่ต าบลท่าหาดยาว จึงส่งผลกระทบต่อการ
ดูแล/การช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บภาษี ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการหารือร่วมกันทั้ง
สองต าบลอีกครั้ง เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน และเพ่ือเป็นการท าความเข้าใจในเบื้องต้น   
ของข้อมูลฯ ดังกล่าว ผมจะให้ ผอ.กองช่าง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายนารินทร์ สาสนาม ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลต าบลสามขา 
ตามประกาศแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามขา เป็นเทศบาลต าบลสามขา และค าบรรยายแนวเขตเทศบาลต าบล  
สามขา (ส าเนาเอกสารให้ทุกท่านแล้ว) จะเห็นว่าหลักเขตที่ใช้ในการแบ่งเขตฯ         
ได้อธิบายไว้ชัดเจน ซึ่งทางด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 - หลักเขตที่ 10         
จะบรรยายแนวเขตของต าบลท่าหาดยาว ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ และตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้
เพ่ือแสดงแนวเขตพอสมควร ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ 

4.1 พิจารณาขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ทีด่ิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) เสนอโดยผู้บริหารท้องถิ่น 

1. ราย นายเมธี ไกรการ ขออนุญาตดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ)          
ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 4 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์
ในการพาณิชย์ก่อสร้าง  

2. ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญราษี ขออนุญาตดูดทราย    
(ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 5 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง  

 -  ในวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่ 4.1 การพิจารณาขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9       
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) จ านวน 2 ราย คือ ราย นายเมธี     
ไกรการ หมู่ที่ 4 และราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญราษี หมู่ที่ 5 ต าบลสามขา 
อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง เชิญผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น าเรียนชี้แจงในรายละเอียด เพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา      
ได้พิจารณาเป็นล าดับ เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มี
เกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระที่ 4.1    
ได้น าเรื่องการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อ
ใบอนุญาตฯ)  

1. ราย นายเมธี ไกรการ ขออนุญาตดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ)          
ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 4 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์   
ในการพาณิชย์ก่อสร้าง เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ 

2. ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญราษี ขออนุญาตดูดทราย        
(ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 5 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่  

- และผมขอให้รองนายกเทศมนตรีฯ โดยท่านรองฯ อุษณีย์ ได้เสนอให้ที่ประชุม       
ได้พิจารณารายละเอียดต่อไป เชิญครับ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นายนารินทร์  สาสนาม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
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 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉัน นางอุษณีย์ วินทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา ขอน าเรียน    
ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

 - ต า ม ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น ที่ ดิ น จั ง ห วั ด ร้ อ ย เ อ็ ด  ส า ข า สุ ว ร ร ณ ภู มิ  ที่  ร อ 
0020.08/11180 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่องขออนุญาตตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) 

  ด้วย นายเมธี ไกรการ ได้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตดูดทราย ตามความในมาตรา 
9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 4 ต าบลสามขา 
อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง ต่อเจ้าพนักงาน
ที่ดินจั งหวัดร้ อยเ อ็ด สาขาสุ วรรณภูมิ  ตามค าขอฯ (แบบ ท.ด .64)  เลขที่ 
2028/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูด
ทราย พ.ศ. 2546 และตามแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส านักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ จึงขอส่งเรื่องราวขออนุญาต
ดูดทรายตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) 
ดังกล่าวให้น าเรื่องเข้าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นราษฎรในพ้ืนที่ และการพิจารณาของ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็น ว่าเห็นควรให้ราย นายเมธี  ไกรการ ได้รับ
การต่อใบอนุญาตให้ดูดทรายในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ หากผลการประชุมมีมติ
อย่างไร ขอให้ส่งส าเนารายงานการประชุมพร้อมความเห็นแจ้งให้ทราบด้วย           
เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 - พร้อมนี้ได้แนบส าเนาหนังสือขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย นายเมธี  ไกรการ (ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

 -  ผู้บริหารก็ได้น าเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9    
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย นายเมธี ไกรการ ขออนุญาตดูด
ทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 4 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง  

- ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า เห็นควรให้
ราย นายเมธี  ไกรการ ได้รับการต่อใบอนุญาตให้ดูดทรายในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว
หรือไม่ เชิญครับ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 1 ตามที่ได้รับฟังการเสนอเรื่องใหม่ เกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 
9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย นายเมธี ไกรการ ขออนุญาตดูด
ทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 4 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง นั้น ดิฉันก็เห็นด้วย ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวเทศบาลของเราจะได้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี (ต่อเนื่อง) และขอให้

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นางอุษณีย์  วินทะไชย 
รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับฯ อย่างเคร่งครัด (บันทึกข้อตกลง
ระหว่างเทศบาลต าบลสามขา กิจการสภา และผู้ประกอบกิจการดูดทราย) ทั้ง 13 ข้อ
ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตเวลาการเดินรถบรรทุกทราย/การซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย/
การดูดทรายในพ้ืนที่ที่ก าหนดเพ่ือให้การประกอบกิจการดูดทรายในพ้ืนที่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอบคุณค่ะ  

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 2 ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอต่อ
ใบอนุญาตดูดทราย ราย นายเมธี  ไกรการ เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง
ดังกล่าวฯ ข้างต้น กระผมก็เห็นด้วย และขอให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง
เทศบาลต าบลสามขา กิจการสภา และผู้ประกอบกิจการดูดทรายฯ ด้วย และขอ
เพ่ิมเติมเรื่องการบรรทุกทรายให้มีผ้าปิดคลุมให้มิดชิดขณะเดินรถ เพ่ือป้องกันฝุ่น
ละออง/มลพิษต่อชุมชน และตระหนักถึงขอบเขตเวลาการเดินรถบรรทุกทราย ครับ 

- จากเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาของคณะผู้บริการ เกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย นายเมธี  ไกรการ ขออนุญาตดูด
ทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 4 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง นั้น ที่ประชุมก็ได้พิจารณาอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นถึงผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นในการด าเนินการดังกล่าวอย่างกว้างขว้างแล้ว
พอสมควร ต่อไป  ดิฉันขอมติที่ประชุม 

 - ท่านใดเห็นควรให้ ราย นายเมธี  ไกรการ ได้รับการต่อใบอนุญาตดูดทราย ในแม่น้ า
มูล หมู่ที่ 4 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการ
พาณิชย์ก่อสร้าง ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม - มีมติ - เห็นชอบ   11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  - งดออกเสียง 1  เสียง 

- ต่อไปการพิจารณาขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน    
(ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญราษี หมู่ที่ 5 ต าบลสามขา    
อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง เชิญผู้บริหารค่ะ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉัน นางอุษณีย์ วินทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา ขอน าเรียนต่อ   
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายกล้า กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายกล้า  กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 
นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 

สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางอุษณีย์  วินทะไชย 
รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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 - ต า ม ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น ที่ ดิ น จั ง ห วั ด ร้ อ ย เ อ็ ด  ส า ข า สุ ว ร ร ณ ภู มิ  ที่  ร อ 
0020.08/11164 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่องขออนุญาตตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) 

  ด้วย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญราษี ได้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตดูดทราย    
ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล   
หมู่ที่ 5 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์
ก่อสร้าง ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ ตามค าขอฯ (แบบ ท.ด.
64) เลขที่ 2034/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูด
ทราย พ.ศ. 2546 และตามแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส านักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ จึงขอส่งเรื่องราวขออนุญาต
ดูดทรายตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) 
ดังกล่าวให้น าเรื่องเข้าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นราษฎรในพ้ืนที่ และการพิจารณาของ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็น ว่าเห็นควรให้ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    
บุญเจริญราษี ได้รับการต่อใบอนุญาตให้ดูดทรายในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ หากผล
การประชุมมีมติอย่างไร ขอให้ส่งส าเนารายงานการประชุมพร้อมความเห็นแจ้งให้ทราบ
ด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 - พร้อมนี้ได้แนบส าเนาหนังสือขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญราษี (ตามเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 2) 

 - จากเอกสารแนบท้าย (ท.ด.64) เรื่องราวขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน เลขที่ 2034/2564 นั้น วรรคที่ 2 ที่ดินของรัฐที่ขออนุญาต
อยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านหนองพลับ ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอาจจะ
เกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูล จึงขอแจ้งที่ประชุมได้ทราบ และเพ่ือเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องดังนี้ ที่ดินของรัฐที่ขออนุญาตอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านดวนส าราญ ต าบลสามขา 
อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  

 -  ผู้บริหารก็ได้น าเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9    
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญราษี 
ขออนุญาตดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 5 ต าบลสามขา อ าเภอโพน
ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง  

- ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า เห็นควรให้
ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญราษี ได้รับการต่อใบอนุญาตให้ดูดทรายในบริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าวหรือไม่ เชิญค่ะ 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
สามขา เขต 1 ผมก็เห็นด้วย ส าหรับการขอต่อใบอนุญาตฯ ในพ้ืนที่ตามที่ผู้บริหารเสนอ
ข้างต้นฯ นั้น จากการอภิปรายของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะเห็นว่าเพ่ือป้องกัน
ปัญหา/ผลกระทบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ก็ขอให้ผู้ประกอบการ
ทุกแห่งในต าบลสามขา ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเคร่งครัด (บันทึกข้อตกลง
ระหว่างเทศบาลต าบลสามขา กิจการสภา และผู้ประกอบกิจการดูดทราย) โดยเฉพาะ
เรื่องของการใช้เส้นทางบรรทุกทราย เนื่องจากพ่ีน้องประชาชนต าบลสามขาของเราท า
เกษตรกรรม (นาปี-นาปรัง) อยู่ตลอดฤดูกาลจึงส่งผลกระทบในเรื่องของการใช้เส้นทาง
เป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายกล้า  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 2 ส าหรับการขอต่อใบอนุญาตฯ ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญราษี ขออนุญาต
ดูดทราย  ในแม่น้ ามูล หมู่ที่  5 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด       
เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง นั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการประกอบ
กิจการท่าทรายในเขตพ้ืนที่มีท้ังผลดีและผลเสีย ก็ขอฝากให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และป้องกัน
ปัญหาหาการแตกแยกในชุมชน ซึ่งผมก็เห็นด้วย ครับ 

- มีท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดเสนอ
จากการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาของคณะผู้บริการ เกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญราษี 
ขออนุญาตดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 5 ต าบลสามขา อ าเภอโพน
ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง นั้น  

 - ท่านใดเห็นควรให้ ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญราษี ได้รับการต่อใบอนุญาต    
ดูดทราย ในแม่น้ ามูล หมู่ที่  5 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด         
เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม - มีมติ - เห็นชอบ   11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  - งดออกเสียง 1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรง
เกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายวุฒิพงค์ แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
สามขา เขต 2 ขอรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือด าเนินการขยายเขตเสียงตามสาย
ภายในชุมชน ม.3 เนื่องจากหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านเดิมเป็นแบบ    
หอเดี่ยว และใช้งานมาแล้วหลายปีเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/โครงการ

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายวุฒิพงค์ แก้วงาม 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

 

นายกล้า  กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานทีป่ระชุม 
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กิจกรรมต่างๆ ก็ไม่ครอบคลุม ส่งผลต่อการได้ยิน และเกิดความคลาดเคลื่อนในข้อมูล 
ผู้น าชุมชน จึงได้ส่งเป็นหนังสือมายังเทศบาลเพ่ือขอรับงบประมาณดังกล่าวฯ เพ่ือให้
การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และครอบคลุม
พ้ืนที่ชุมชน ไม่ทราบว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุธี สีจันดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 
ขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปคณะผู้บริหาร ขอให้ตรวจสอบถนนดิน 
ม.3 เพ่ือพิจารณาลงหินลูกรัง เนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรของพ่ีน้องประชาชนลง     
ไปสู่พ้ืนที่การเกษตร (นา) ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกซุก ส่งผลให้การใช้เส้นทางดังกล่าว
เป็นไปด้วยความล าบาก เพราะพ้ืนถนนเป็นดินเหนียว จึงขอให้ตรวจสอบเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข ด้วยครับ 

- จากข้อสอบในวาระอ่ืนๆ ข้างต้น ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุม เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ
ข้อถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนทางเข้า พ้ืนที่เกษตร 
(ที่นา) โดยการปรับเกรดลงลูกรังถนน ซึ่ง ทต.สามขา จะตั้งงบไว้เพ่ือด าเนินการทุกปี 
(งบกลาง) จะรับไว้พิจารณา เมื่อมีงบประมาณเพียงพอจะพิจารณาด าเนินการแก้ไข
ต่อไปปัญหาที่ความจ าเป็นเร่งด่วนตามล าดับก่อนหลัง  

- ส่วนเรื่องการขอรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือด าเนินการขยายเขตเสียงตามสาย ม.3 
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือเข้ามาฯ แต่อย่างไรก็ตามจะน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอีกครั้ง 

- ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้น าเรียนข้อสอบถามครบถ้วนแล้ว มีท่านใดจะเสนอ หรือ 
หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) 
คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 เดือนกันยายนพ.ศ. 2564 

 
            ณัชพล   สงัวร    
                            ( ณัชพล   สังวร ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 
 

 

            

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสุธี สีจันดา 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2564         
 
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน     
พ.ศ. 2564 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  
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